

หลักสูตรอาชีพการทำผ้าซีแพนซี จำนวน ๑๓ ชั่วโมง  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม



- กิจกรรม  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โครงการภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารทางด้านอาชีพ  
 กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

### ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน สำนักงาน กศน. จึงได้กำหนดภารกิจในการพัฒนาและยกระดับ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยกำหนดหลักการในการจัดทำแผนจัดการศึกษาอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไว้ว่าต้องเป็นการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่นด้านหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้อง กับศักยภาพด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาอาชีพอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง

จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดการศึกษาอาชีพ โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำผ้าซีแพนซี จำนวน ๑๓ ชั่วโมง และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในการทำผ้าซีแพนซี และในด้านการจัดจำหน่ายในรูปแบบของการทำผ้าซีแพนซี ในงานต่าง ๆ และใช้กระบวนการกลุ่มคิดวิเคราะห์ หาแนวทางการจัดจำหน่ายและความต้องการของตลาด

### หลักการของหลักสูตร

กลุ่มประชาชนในตำบลบ้านช่องมีความต้องการที่จะเรียนรู้ การทำผ้าซีแพนซี โดยมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันในการที่จะสร้างรายได้จากการทำผ้าซีแพนซีแพนซี ในรูปกลุ่มแม่บ้าน เพื่อจำหน่ายในตำบลหนองแวนและตำบลใกล้เคียงและจากนโยบายของสำนักงาน กศน. ในการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนที่ว่างงาน หรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้วและต้องการต่อยอดอาชีพเดิม หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และจากภารกิจต่อเนื่องด้านการศึกษาต่อเนื่อง สำนักงาน กศน. ในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม โดย กศน.ตำบลบ้านช่อง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำผ้าซีแพนซี จำนวน ๑๓ ชั่วโมง และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในด้านการจัดจำหน่ายในงานต่าง ๆ และใช้กระบวนการกลุ่มคิดวิเคราะห์ หาช่องทางการจัดจำหน่ายและความต้องการของตลาด

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทำตามขั้นตอนได้
๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้หลัก และสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองได้

เป้าหมาย กลุ่มประชาชน บ้านช่อง จำนวน ๖ คน

ระยะเวลา จำนวน ๑๓ ชั่วโมง ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงสร้างหลักสูตร

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัด กระบวนการ เรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
๑	ช่องทางการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซี	๑. บอกความสำคัญในการประกอบอาชีพการขายการทำฝ้าซีแพนซีได้ ๒. บอกความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซีได้ ๓. บอกและหาแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซีได้ ๔. บอกทิศทางการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซีได้	๑.๑ ความสำคัญในการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซี ๑.๒ ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซี ๑.๓ แหล่งเรียนรู้ ๑.๔ ทิศทางการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซี	- ศึกษาจากเอกสาร - บรรยาย - สาธิต - ฝึกปฏิบัติ - สํารวจ - สอบถาม - สรุป	๑ ชั่วโมง	-
๒	ทักษะการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซี	๑ บอกประวัติของการทำฝ้าซีแพนซีได้ ๒ บอกอุปกรณ์ในการทำฝ้าซีแพนซีได้ ๓ บอกวิธีการทำฝ้าซีแพนซีได้	๒.๑ ประวัติของการทำฝ้าซีแพนซี ๒.๒ อุปกรณ์ในการทำฝ้าซีแพนซี ๒.๓ วิธีการทำฝ้าซีแพนซีแบบพื้นฐาน	- ศึกษาจากเอกสาร - บรรยาย - สาธิต - ฝึกปฏิบัติ - สํารวจ - สอบถาม - สรุป	๑ ชั่วโมง	๗ ชั่วโมง
๓	การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซี	๑. สามารถสำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์ ของแหล่งทรัพยากรได้	๓. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการทำฝ้าซีแพนซี	- บรรยาย - สาธิต - ฝึกปฏิบัติ - สํารวจ - สอบถาม - สรุป	๑ ชั่วโมง	๑ ชั่วโมง
๔	การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในยุครดิจิทัล	๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการแบบออนไลน์	๔.๑ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในยุครดิจิทัล	- ศึกษาจากเอกสาร - บรรยาย - สาธิต - ฝึกปฏิบัติ - สํารวจ - สอบถาม - สรุป	๑ ชั่วโมง	๑ ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

๑. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับการฝ้าซีแพนซี
๒. วัสดุอุปกรณ์ในการทำฝ้าซีแพนซี

## การวัดผลประเมินผล

๑. ตรวจผลงาน
๒. สังเกต
๓. สอบถาม

## เกณฑ์การจบหลักสูตร

๑. มีเวลาเรียนและปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐